

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ผู้สมัครนำมาใช้ประกอบการสมัคร

๑. ผู้สมัครจะต้องสมัครในกลุ่มวิชา/ทาง ตามวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่า ตรง หรือมีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง หรือคล้ายคลึง กับกลุ่มวิชา/ทาง หรือตามตัวอย่างคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทาง ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ (ตามบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง ดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑)

๒. กรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ เช่น หลักฐานการศึกษาระบุว่า มีคุณวุฒิตะกูลศิลป โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา แต่ประสงค์จะสมัครสอบในกลุ่มวิชาช่างยนต์ หรือ หลักฐานการศึกษาระบุว่ามีคุณวุฒิการบริหารธุรกิจ โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา แต่ประสงค์จะสมัครสอบในกลุ่มวิชาบัญชี ให้ผู้สมัครแนบเอกสารหรือหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต โดยการนับหน่วยกิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการนับหน่วยกิตให้นับรายวิชาที่ตรงหรือสอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัครจากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ดังนี้

๑) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๒) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

ทั้งนี้ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ผู้สมัครควรดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนเองสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษามีเอกสารหรือหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต โดยเอกสารหรือหนังสือรับรองดังกล่าว ให้ชี้แจงรายละเอียดว่า รายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ โดยรายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องตรงหรือสอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทาง ที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้เป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังกล่าวข้างต้น

๓. หรือกรณีหลักฐานการศึกษาที่นำมาใช้สมัครสอบแข่งขัน ระบุสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา/วิชาเอก ไม่ตรงตามตัวอย่างคุณสมบัติในประกาศรับสมัคร แต่มีความเกี่ยวข้อง หรือสอดคล้อง หรือใกล้เคียงกัน เช่น อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยระบุสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก “เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา” ไว้ในตัวอย่างคุณสมบัติ แต่หลักฐานการศึกษาของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา” ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้สมัครอาจแนบเอกสาร หรือหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต เช่นเดียวกับกรณีหลักฐานการศึกษา ไม่ได้ระบุสาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ด้วยก็ได้

๔. กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๓๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยผลการพิจารณาเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด